

การวิเคราะห์ GAP และการกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) รอบ 5 เดือนหลัง

GAP	มาตรการ	PIRAB	เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ	ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
<p>1. การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังขาดรูปแบบของระบบบริการยุติการตั้งครรภ์สำหรับโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ ส่งผลให้การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ขาดความครอบคลุมทุกจังหวัด</p>	<p>การศึกษาดำเนินงานการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 เพื่อการพัฒนาบริการยุติการตั้งครรภ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่</p>	<p>A: Advocate</p>	<p>การศึกษาดำเนินงานการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตั้งแต่การถ่ายทอดนโยบาย จนถึงการปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล ระดับระหว่างบุคคล และระดับองค์กร จะทำให้ทราบแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัด ปัจจัยความสำเร็จของโรงพยาบาลที่สามารถจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ อันจะส่งผลให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ</p>	<p>1. ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาสาเหตุ ความต้องการของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับนโยบายและการจัดบริการให้คำปรึกษาทางเลือกและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งการรับรู้ต่อพระราชบัญญัติฯ ของผู้ให้บริการ 2. ข้อเสนอในการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาทางเลือกและยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติฯ เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่</p>
<p>2. บุคลากรมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายงาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขยังขาดทักษะที่</p>	<p>การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ด้านองค์ความรู้ ทักษะ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้วัยรุ่นและ</p>	<p>P: Partner, I: Invest, B: Build Capacity</p>	<p>การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดบริการสุขภาพ</p>	<p>1. สุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชน 2. กฎหมายและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็ก วัยรุ่นและเยาวชน 3. การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน</p>

GAP	มาตรการ	PIRAB	เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ	ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
<p>เพียงพอในด้านการให้คำปรึกษาและบริการแก่วัยรุ่นและเยาวชน</p>	<p>เยาวชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพที่เป็นมิตร ครอบคลุมวัยรุ่นทุกกลุ่มและทุกพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อสิทธิในการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม</p>		<p>ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนของโรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพที่เป็นมิตร ครอบคลุมวัยรุ่นทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และตอบสนองต่อสิทธิในการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพและอนามัย การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. การดูแลวัยรุ่นและเยาวชนแบบองค์รวม 5. การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิดและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในวัยรุ่นและเยาวชน 6. การสื่อสารและการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน 7. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในวัยรุ่นและเยาวชน 8. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบการส่งต่อวัยรุ่นและเยาวชน
<p>3. แพลตฟอร์ม Line OA Teen Club ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของวัยรุ่นและเยาวชน รูปแบบและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ มีความหลากหลาย แต่ยังขาดระบบการดูแลช่วยเหลือ ส่งต่ออย่างเป็นระบบจากแพลตฟอร์มไปสู่สถานบริการ</p>	<p>การพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่าน Line OA Teen Club และพัฒนาแนวทางการดูแลและเชื่อมโยงระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น และยกระดับความรู้ด้านสุขภาพด้วยรูปแบบออนไลน์</p>	<p>P: Partner, I: Invest</p>	<p>Line OA Teen Club เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความทันสมัย และเป็นช่องทางที่วัยรุ่นจะได้รับคำปรึกษา ได้รับชี้แนะช่องทางการได้รับการช่วยเหลือที่ตอบสนองความต้องการอย่างสะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องวิถีชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความน่าสนใจและมีฟังก์ชันการใช้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. แนะนำการฟังก์ชันการใช้งาน Line OA Teen Club 2. การประเมินสุขภาพสำหรับวัยรุ่น 3. การเข้าถึงระบบการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อวัยรุ่น 4. ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น

GAP	มาตรการ	PIRAB	เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ	ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
			งานที่ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นและเยาวชน จะนำไปสู่การแนะนำหรือบอกต่อในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น	<p><u>ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการเพิ่มเติมรอบ 5 เดือนหลัง</u></p> <p>- แนะนำระบบนัดหมายบริการสุขภาพ บน Line OA Teen Club</p>
4. บุคลากรในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มบุคลากรบรรจุใหม่ บางส่วนไม่มีประสบการณ์การพัฒนางานวิจัย สำหรับกลุ่มบุคลากรเดิมขาดแรงจูงใจในการพัฒนางานวิชาการ ขาดทักษะและประสบการณ์ในการคิดโจทย์วิจัย	การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานวิชาการด้านอื่น ๆ รวมทั้งการจัดการความรู้ เพื่อต่อยอดความรู้จากการทำงานประจำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน	B: Build Capacity	การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดโจทย์/คำถามการวิจัย 2. ระเบียบวิธีการวิจัย 3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 4. การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 5. การจัดการความรู้ <p><u>ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการเพิ่มเติมรอบ 5 เดือนหลัง</u></p> <p>- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์</p>